



นโยบายการบริหารงาน
สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รัก สามัคคี มีวินัย ใส่ใจสาธารณสุข



นายวุฒิชัย ลิ้มพิทีปการ
สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม องค์กรแห่งความสุขต้องเป็นบ้านที่อบอุ่น เป็นครอบครัวที่บุคลากร มีความรัก มีความสามัคคี มีวินัย ร่วมพลังและสร้างสรรค์การทำงานสาธารณสุข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศ ให้ความสำคัญยิ่งต่อโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ สำหรับแนวทางการบริหารและการพัฒนางานสาธารณสุข ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามนโยบายสำคัญมุ่งเน้น ๕ ประเด็น ได้แก่

- พัฒนาระบบสุขภาพ** ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและ อสม. ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว ๓ คน (หมอบริการบ้าน หมออนามัย และหมอครอบครัว) ตลอดจนพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพมุ่งดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งกาย จิตใจ และสังคม พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกควบคู่ไปกับสุขภาพกาย ทั้งในหน่วยบริการและชุมชน พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ
- พัฒนาระบบบริการก้าวหน้า** ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ลดความแออัด ลดรอคอย ด้วยการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Care) สร้างนวัตกรรมในการบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ (Innovative Healthcare Management) สนับสนุนนโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกที่
- เร่งรัดเศรษฐกิจสุขภาพ** เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ให้กับประชาชน มุ่งสู่ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Service Hub) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) และวิทยาการทางการแพทย์ (Academic Hub) สนับสนุน ส่งเสริมสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้ใช้เพื่อสุขภาพอย่างครอบคลุม ปลอดภัย เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- เสริมสร้างสุขภาพวิถีใหม่** สร้างเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีปกติใหม่ New Normal โดยเฉพาะอาหาร ออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพดี บุคลากรสาธารณสุขต้องเป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพตนเอง พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ Covid-๑๙เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการสร้างระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล
- บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล** สุจริต โปร่งใส และประโยชน์ของประชาชน ในการบริหารและการดำเนินงานสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ให้เป็นหน่วยงานสีขาว ตามนโยบาย “กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสีขาว” ผู้บริหารทุกคนต้องดูแลขวัญกำลังใจ และความปลอดภัยของบุคลากร สร้างผู้นำรุ่นใหม่ สร้างองค์กรแห่งความสุข พัฒนาคนให้เก่ง ดี และมีความสุขงานได้ผล คนเป็นสุขเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

นโยบายของผมจะไม่สามารถบรรลุลงได้ ถ้าปราศจากความร่วมมือ ร่วมใจ จากท่านทั้งหลาย ใคร่ขอความร่วมมือ ร่วมใจ จากท่านทั้งหลายในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ด้วยพลังแห่งความรัก ความสามัคคี เพื่อกระทรวงสาธารณสุขอันเป็นที่รักของพวกเรา

